

ประจำวันที่ 7-13 มีนาคม 2561

กรมการค้าต่างประเทศ เตรียมขง นบข.อนุมัติระบายข้าวค้างสต็อก 2 ล้านตันที่ไม่ใช่คนบริโภค 29 มี.ค.นี้

กรมการค้าต่างประเทศ เตรียมขง นบข.อนุมัติระบายข้าวค้างสต็อก 2 ล้านตันที่ไม่ใช่คนบริโภค 29 มี.ค.นี้ ยืนยันไม่กระทบต่อตลาด พร้อมเผยการส่งออกข้าว 2 เดือน มีปริมาณ 2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.17% มูลค่า 999 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 22.13% มั่นใจปีนี้ส่งออกได้ตามเป้า 9.5 ล้านตันแน่

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงแนวทางการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลที่ยังคงเหลืออีกประมาณ 2.04 ล้านตันว่ากรมฯ จะเสนอขออนุมัติแนวทางการระบายจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ในวันที่ 29 มี.ค.2561 จากนั้นจะมาทำแผนระบายต่อไป เบื้องต้นคาดว่าจะใช้วิธีการประมูลทั้งหมด โดยจะเริ่มระบายเดือนเม.ย.-มิ.ย.2561 หากระบายไม่หมด ก็จะระบายอีกครั้งในเดือน ก.ค.-ก.ย. 2561

ทั้งนี้การระบายข้าวดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อตลาด เพราะข้าวสารในสต็อก 2.04 ล้านตัน เป็นข้าวสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม และที่ไม่ใช่สำหรับคนบริโภค ปริมาณมากถึง 2 ล้านตัน ขณะที่ข้าวกลุ่มที่ 1 คนบริโภคได้ประมาณ 40,000 ตัน ซึ่งเหลือจากการขายให้กับกรมราชทัณฑ์ และข้าวที่เอกชนที่ขณะประมูลไม่มาทำสัญญารับมอบ

นายอดุลย์กล่าวว่า การส่งออกข้าวไทยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ถึงต้นเดือนมี.ค.2561 มีปริมาณ 2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.17% มูลค่า 999 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 22.13% ซึ่งถือเป็นทิศทางการส่งออกที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากความต้องการสั่งซื้อข้าวไทยที่มีคำสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มขึ้น และยังมีกรมมอบข้าวให้กับรัฐบาลจีนภายใต้สัญญาการซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ในส่วนของแสนตันที่ 5 ที่ได้มีการตกลงซื้อขายกันได้แล้ว รวมทั้งมีคำสั่งซื้อข้าวจากการเปิดประมูลนำเข้าข้าวของรัฐบาลต่างประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และญี่ปุ่น โดยเฉพาะฟิลิปปินส์ที่จะมีการเปิดประมูลนำเข้าข้าวข้าวแบบรัฐต่อเอกชน (จีทูพี) ปริมาณ 2.5 แสนตันภายในเดือน มี.ค.นี้

“ปีนี้การส่งออกข้าวจะทำได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ที่ 9.5 ล้านตัน เพราะขณะนี้ไทยไม่มีแรงกดดันจากสต็อกข้าวที่จะส่งผลกระทบต่อตลาดข้าว ทำให้การผลักดันการส่งออกข้าวทำได้ตามปกติ ราคามีเสถียรภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยดีขึ้น เมื่อเทียบกับคู่แข่ง” นายอดุลย์กล่าว

ทั้งนี้ กรมฯ มีแผนที่จะเดินหน้าขยายตลาดส่งออกข้าวไทยเชิงรุก ทั้งการจัดคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและเอกชนเดินทางไปขยายตลาดข้าว การกระชับความสัมพันธ์กับคู่ค้า เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย สเปน จีน สหรัฐฯ เม็กซิโก สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และแอฟริกาใต้ และจะให้การต้อนรับผู้นำเข้าข้าวที่สำคัญ เช่น ฮองกง อิรัก อิหร่าน ที่ จะเดินทางมาไทย รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ข้าวและข้าวนวัตกรรม เพื่อกระตุ้นการบริโภคข้าวไทย และผลิตภัณฑ์จากข้าวไทยด้วย

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

พาณิชย์ เดินหน้าผลักดันส่งออกข้าวไทยทั้งในตลาดเดิม-เปิดตลาดใหม่ มั่นใจทั้งปีนี้ตามเป้า 9.5 ล้านตัน

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้ตลาดทั้งในและต่างประเทศมีความต้องการข้าวอย่างต่อเนื่องทำให้ระดับราคาข้าวเปลือกยังคงมีเสถียรภาพ โดยทิศทางการส่งออกข้าวไทยในปีนี้นี้ยังคงมีแนวโน้มที่ดี ล่าสุดรัฐบาลจีนตกลงนำเข้าข้าววงวตที่ 5 ปริมาณ 1 แสนตัน ภายใต้สัญญาแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) แล้ว และยังมีคำสั่งซื้อข้าวจากการเปิดประมูลนำเข้าข้าวของรัฐบาลต่างประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และญี่ปุ่น โดยเฉพาะฟิลิปปินส์ที่ NFA จะเปิดประมูลนำเข้าข้าวแบบ G to P ปริมาณ 250,000 ตัน ภายในเดือนมีนาคมนี้ นอกจากนี้ ตลาดข้าวไทยในภูมิภาคอื่นๆ ยังมีการสั่งซื้อข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อสถานการณ์ตลาดข้าวของไทยและราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรจะได้รับ

ปัจจุบันตลาดการค้าข้าวโลกมีการแข่งขันสูง รัฐบาลไทยจึงได้มีแผนในการพัฒนาการค้าข้าวและผลิตข้าวให้ตรงกับความต้องการของตลาด โดยกำหนดทิศทางการส่งออกข้าวในช่วงครึ่งปีหลังผ่านการเร่งขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุก เดินหน้าผลักดันการส่งออกข้าวไทย โดยมีแผนจัดคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและภาคเอกชนเดินทางไปเจรจาขยายตลาดข้าวและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศที่เป็นคู่ค้าสำคัญในภูมิภาคต่าง ๆ อาทิ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สเปน จีน สหรัฐฯ เม็กซิโก สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้ ตามลำดับ

รวมทั้งการรับรองคณะผู้นำเข้าข้าวที่สำคัญ เช่น ฮองกง อิรัก และอิหร่าน เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานข้าวไทยซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการส่งออก ตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้าวไทยที่มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม ผลลัพธ์ข้าวและนวัตกรรมข้าวทั้งในและต่างประเทศต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้เกิดความต้องการบริโภคข้าวไทยเพิ่มมากขึ้นควบคู่กับการแสวงหาช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆ และเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวไทย

ทั้งนี้ การดำเนินการส่งเสริมและผลักดันการส่งออกข้าวไทยทั้งในตลาดเดิมและการเปิดตลาดใหม่ในหลายรูปแบบข้างต้น รวมทั้งการที่ได้ระบายข้าวในสต็อกของรัฐที่กดทับราคาตลาดจนเหลือปริมาณไม่มากนัก จะช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคาข้าวเป็นผลดีต่อเกษตรกร และช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก ประกอบกับยังคงมีปัจจัยบวกอื่นๆ อาทิ ผลผลิตข้าวของประเทศผู้ผลิตที่สำคัญ เช่น อินเดียและบังกลาเทศมีแนวโน้มลดลง ภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีทิศทางปรับตัวดีขึ้นทำให้มีกำลังซื้อมากขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ส่งผลให้การส่งออกข้าวไทยเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปี 2561 ที่ปริมาณ 9.5 ล้านตัน โดยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - มี.ค. 61 ไทยส่งออกข้าวแล้วประมาณ 2 ล้านตัน มูลค่า 999 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 4.17 และ 22.13 ตามลำดับ

นายอดุลย์ กล่าวว่า กรมฯ จะเสนอแผนการระบายข้าวสต็อกรัฐบาลที่เหลือ 2.04 ล้านตัน ให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน วันที่ 29 มี.ค.61 แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกตั้งแต่เดือนเม.ย.-มิ.ย.61 โดยจะนำข้าวแต่ละกลุ่มมาเปิดระบายกลุ่มละเดือนแบบยกถือ หากระบายไม่หมดจะนำมาเปิดระบายรอบ 2 คือ ตั้งแต่เดือนก.ค.-ก.ย.61 โดยตั้งเป้าหมายระบายให้หมดภายในปีงบประมาณ 61 เพื่อไม่ให้เป็นการบริหารจัดการสต็อกข้าวของรัฐบาล

"รูปแบบการระบายจะเหมือนเดิม คือเปิดระบายยกคลัง โดยแต่ละเดือนจะพิจารณาว่าจะนำข้าวกลุ่มไหนมาระบายก่อน เช่น ถ้านำกลุ่ม 2 ระบายก่อน ก็จะเปิดประมูลทั้งหมด 1.5 ล้านตัน หากระบายไม่หมดแล้วเหลือ

เท่าไรจะนำมาระบายในช่วงที่ 2 ต่อไป ยืนยันว่า จะไม่กระทบต่อราคาข้าวในตลาด เพราะข้าวเกือบทั้งหมดเป็นข้าวส่งออกอุตสาหกรรม ไม่เกี่ยวข้องกับข้าวตลาดปกติที่คนบริโภค" นายอดุลย์ กล่าว

อนึ่ง ข้าวสต็อกรัฐบาลที่เหลือ 2.04 ล้านตัน แบ่งเป็น ข้าวส่งออกอุตสาหกรรมที่มีใช้คนบริโภค (กลุ่ม 2) ปริมาณ 1.5 ล้านตัน, ข้าวส่งออกอุตสาหกรรมที่มีใช้คนและสัตว์บริโภค (กลุ่ม 3) ปริมาณ 500,000 ตัน และข้าวที่คนบริโภคได้ (กลุ่ม 1) อีก 40,000 ตัน ซึ่งเหลือจากการที่ผู้ชนะประมูลไม่มารับมอบข้าวตามสัญญา และเหลือจากการขายให้กรมราชทัณฑ์ โดยจะนำมาเปิดระบายครบทุกกลุ่มที่ท่า สำนักข้าวอินโฟเคสท์ (IQ)

ส่งข้าวจีทูจีจีนแสนตัน

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยสามารถตกลงราคาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ให้กับบริษัท คอฟโก ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของประเทศจีน ในส่วนของข้าวแสนตันสัญญาที่ 5 จากสัญญาซื้อขาย 1 ล้านตัน ที่ไทยและจีนได้ตกลงกันได้ภายในรัฐบาลชุดนี้ โดยกำหนดส่งมอบในเดือน มี.ค.-เม.ย. 2561 หลังจากนั้นไทยจะเร่งเจรจากับจีนให้รับมอบข้าวในส่วนที่เหลืออีก 5 แสนตัน จนครบ 1 ล้านตันตามสัญญาให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

สำหรับสถานการณ์ตลาดข้าวขณะนี้ พบว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์ โดยหน่วยงานนำเข้าข้าวของฟิลิปปินส์ (เอ็นเอฟเอ) ได้ประกาศว่าจะนำเข้าข้าวปริมาณ 2.5 แสนตัน โดยการเปิดประมูลแบบจีทูพี (รัฐต่อเอกชน) และจะนำเข้าให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 2561 โดยคาดว่าจะประกาศเปิดประมูลอย่างเป็นทางการภายในเดือน มี.ค.นี้ ซึ่งจะดีต่อสถานการณ์ข้าวนาปรัง ปีการผลิต 2561 ของไทย เพราะจะมีตลาดมารองรับผลผลิตข้าว และจะช่วยให้ราคาข้าวขาวที่เกษตรกรขายได้ไม่ต่ำกว่า 8,000 บาท/ตันข้าวเปลือก

ขณะที่การระบายข้าวสต็อกรัฐบาลที่เหลืออยู่อีก 2 ล้านตันนั้น มั่นใจว่าจะไม่กระทบต่อผลผลิตข้าวนาปรังฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2561 ที่กำลังจะทยอยออกสู่ตลาด และราคาที่จะเกษตรกรชาวนาจะได้รับ เนื่องจากข้าวคงเหลือในสต็อกของรัฐที่รอการระบายขณะนี้ เกือบทั้งหมดเป็นข้าวที่จะระบายเข้าสู่อุตสาหกรรม ไม่ใช่ข้าวสำหรับการบริโภค ขอให้เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการค้าข้าวไม่ต้องวิตกกังวล

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า สศก.ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP-TNC) ครั้งที่ 21 ณ เมืองยอกยาคาร์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อรุกแนวทางเปิดตลาดการค้าสินค้าร่วมกัน ผลักดันสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ไข่ กุ้ง น้ำตาลและสินค้าแปรรูป ให้ขยายตลาดส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอาร์เซ็ปมากขึ้น โดยลด/ยกเลิกภาษีนำเข้าที่เป็นอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน

ที่มา โพสต์ทูเดย์

ข้าวถุงแพงสุตรอบ 10 ปี ต้นทุนพุ่ง-ผู้ค้าหันไปโรมัน

ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจรายงานว่า ผลจากคำสั่งซื้อข้าวจากจีน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ฯลฯ ทำให้ผู้ส่งออกรายใหญ่เร่งซื้อข้าวเข้าสต็อก ทำให้ราคาข้าวเปลือกขยับขึ้น ส่งผลให้ข้าวถุงปรับราคาขาย เช่น ข้าวถุงเทสโก้ ขนาด 5 กก. ปรับจาก 185 บาท เป็น 220 บาท

แหล่งข่าวจากวงการโรงสีข้าวหอมมะลิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิปีการผลิต 2560/2561 ตันละ 17,700-18,000 บาท ถือเป็นราคาสูงสุด ในรอบ 10 ปี ทำให้

ข้าวสารหอมมะลิขึ้นเป็นตันละ 31,000-33,000 บาท ซึ่งปีที่แล้วตันละ 19,000-20,000 บาท เนื่องจากการผลิตข้าวเปลือกหอมมะลิปี 2559/2560 ที่ไทยผลิตได้เพียง 6 ล้านตันข้าวเปลือกต่ำกว่าตัวเลขที่ประเมินจะได้ 10 ล้านตัน รวมยอดการส่งออกข้าวหอมมะลินั้นเพิ่มขึ้น 17-18% ทำให้สต็อกข้าวในประเทศลดลง ถึงปีล่าสุด 2560/2561 ผลผลิตยังต่ำกว่าที่ประมาณการ 7.1 ล้านตันข้าวเปลือกซ้ำอีก เพราะจังหวัดที่ปลูกข้าวหอมมะลิได้รับความเสียหายจากฝนในช่วงที่ข้าวกำลังออกดอก และปัญหาระบาดของโรคข้าว และพื้นที่ที่เคยปลูกข้าวหอมมะลิบางส่วนเปลี่ยนไปปลูกข้าวเปลือกเหนียวแทน ไม่เพียงข้าวหอมมะลิเท่านั้นที่ปรับสูงขึ้น แต่ข้าวสารปทุมธานีก็ปรับขึ้นถึงตันละ 21,000-22,000 บาท จากปีก่อน 17,000-18,000 บาท เพราะส่งออกเพิ่มขึ้น หลังจากไทยปรับเพิ่มมาตรฐานข้าวหอมไทยเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับข้าวหอมปทุมธานี

ปรากฏการณ์ดังกล่าวทำให้ข้าวเปลือกหอมมะลิปรับสูงขึ้น ชาวนานำข้าวสู่โครงการรับจำนำยิ่งฉาบลดลงเหลือเพียง 9 แสนตันข้าวเปลือก จากปีก่อนหน้า 1.6 ล้านตันข้าวเปลือก และขณะนี้ชาวนาบางส่วนได้ไถ่ถอนข้าวหอมมะลิออกมาขายแล้ว เพราะราคาตลาดแพงตันละ 17,000 บาท ทั้งยังได้ค่าขึ้นยุงที่รัฐบาลให้เพิ่มอีกตันละ 1,500 บาท รวมแล้วชาวนาได้ราคาเกือบตันละ 20,000 บาท ถือว่าสูงมาก ซึ่งจุดนี้ต้องระวังหากชาวนาเร่งไถ่ถอนข้าวที่เหลืออีก 8 แสนตัน ออกมาพร้อม ๆ กัน ช่วง 2 เดือนก่อนเปิดเทอม เพื่อนำเงินไปใช้จ่าย อาจกดดันให้ราคาข้าวเปลือกในตลาดปรับลดลงได้

แต่หากชาวนาวางแผนทยอยไถ่ถอนเดือนละ 1 แสนตันข้าวเปลือก หรือ 50,000 ข้าวสาร ก็จะช่วยให้ราคาข้าวเปลือกทรงตัวมีเสถียรภาพต่อเนื่องไปจนถึงปลายฤดู ประมาณ ก.ย.-ต.ค. ซึ่งเป็นช่วงที่ซัพพลายใกล้หมด อาจได้เห็นราคาข้าวสารอาจปรับขึ้นอีกเล็กน้อย อาจถึงตันละ 34,000-35,000 บาท

ต่อประเด็นที่หลายฝ่ายกังวลอาจเกิดปัญหาซัพพลายข้าวตั้งตัว เพราะโดยปกติโรงสีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิในรอบการผลิตหน้าปี เพื่อสต็อกไว้ใช้ทั้งปี แต่ปีนี้ผลผลิตลดลงจนอาจทำให้เกิดภาวะซัพพลายตั้งตัวช่วงปลายปีนี้ แหล่งข่าวโรงสีประเมินว่า หากคำนวณเฉพาะเดือน พ.ย. 2560 จะมีข้าวเปลือกหอมมะลิออกสู่ตลาด 4-5 ล้านตัน สีแปรเป็นข้าวสารได้ 2-3 ล้านตัน เมื่อเทียบกับการส่งออกข้าวมะลิช่วง 2 เดือนแรกที่ 3.0-3.6 แสนตัน น่าจะทำให้เหลือสต็อกข้าวมากถึง 2 ล้านตันเศษ ดังนั้นมั่นใจว่าภาพรวมจะไม่เกิดปัญหาขาดแคลนข้าวแน่นอน

ด้านนายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย กล่าวกับประชาชาติธุรกิจว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการข้าวถุงทยอยปรับราคาจำหน่ายข้าวถุง เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น วิธีการปรับจะเป็นไปในลักษณะยกเลิการส่งเสริมการขาย (โปรโมชัน) เพราะเดิมห้างค้าปลีกมักมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสลับกันไป แต่ด้วยต้นทุนต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องปรับลดการส่งเสริมการขาย แต่คนไทยคุ้นเคยกับการซื้อในราคาโปรโมชันจึงมองว่าเป็นการปรับราคา

ต้องยอมรับต้นทุนข้าวสารหอมมะลิขณะนี้ปรับขึ้นไปเป็น กก.ละ 35 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปีนับจากปี 2008 ที่เคยมีราคาสูง กก.ละ 40 บาท ค่าขนส่งต้นทุนข้าวสารขนาดถุงบรรจุ 5 กก. เฉลี่ยทั่วไปอยู่ที่ราคา 250 บาท แบ่งเป็น ค่าข้าวสาร 175 บาท ค่าถุงละ 5 บาท ค่าขนส่งของผู้ผลิตถุงละ 2 บาท ค่าขนส่งในศูนย์กระจายสินค้า (ดีซี) 5% หรือถุงละ 10 บาท ค่ารีเบต 10% หรือถุงละ 20 บาท กำไรแต่ละทอด และค่าจีพีของห้างค้าปลีกเฉลี่ยอีก 12-14%

ขณะที่นายธิติพร ธรรมาภิมุขกุล ผู้อำนวยการกลุ่มการตลาดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายข้าวพันธุ์ กล่าวว่า ราคาข้าวหอมมะลิเริ่มปรับขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2560 จนถึง

ปัจจุบัน ทำให้ต้นทุนของข้าวถุงเพิ่มขึ้น 20-30% แต่ด้วยการแข่งขันในตลาดที่สูง ทำให้บริษัทค่อยๆ ทอยปรับราคาเฉลี่ย 10% ภายในช่วง 2 ไตรมาส และไปบริหารจัดการต้นทุนด้านอื่น เช่น บริหารจัดการ การซื้อขยาล่วงหน้า

ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจได้ลงพื้นที่สำรวจห้างค้าปลีกโมเดิร์นเทรดพบว่า ข้าวถุงแต่ละแบรนด์ยังมีโปรโมชันราคาพิเศษเพื่อกระตุ้นยอดขาย เช่น พันธุ์ข้าวหอมมะลิ 100% 5 กก. ราคา 175 บาท จากปกติ 250 บาท (ราคาเฉพาะสมาชิกเอ็มการ์ด), บัวชมพู ข้าวหอมมะลิ 100% 5 กก. เมื่อซื้อ 2 ชั้น ราคา 358 บาท จากปกติ 598 บาท, ดอกบัว ข้าวหอมมะลิ 100% 5 กก. ราคา 169 บาท จากปกติ 219 บาท

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

GtoG จีนดึงราคาข้าวในประเทศพุ่งพรวด

แหล่งข่าวจากวงการโรงสีข้าวกล่าวกับประชาชาติธุรกิจ ถึงความผันผวนของราคาข้าวในช่วงนี้ว่า เฉพาะวันที่ 5 มีนาคมเพียงวันเดียว ปรากฏ “ข้าวสาร” มีการปรับราคาขึ้นถึง 3 ครั้ง เริ่มจากช่วงเช้าที่ราคาเปิดตลาดตันละ 11,500 บาท พอมาถึงช่วงบ่าย “กลุ่มพงษ์ลาภ” ซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ไปตลาดอินโดนีเซีย ได้แจ้งราคาซื้อขยับขึ้นเป็นตันละ 11,800 บาท ส่งผลให้ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่หลายราย เช่น กลุ่มนครหลวงค้าข้าว-เอเชียโกลเด็นที่ไรซ์-กลุ่มไทยฟ้า (2511) ต่างปรับราคาขึ้นตาม จนถึงช่วงเวลาเย็นของวันเดียวกัน มีผู้ส่งออกบางรายแจ้งราคาซื้อข้าวกับโรงสีพันธมิตรในเครือข่าย (แบบไม่เป็นทางการ) สูงถึงตันละ 12,000 บาท ซึ่งถือเป็นราคาที่สูงขึ้นมาก

“ที่ราคาข้าวขยับขึ้นเป็นผลมาจากผู้ส่งออกได้รับคำสั่งซื้อใหม่ ๆ จากตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นตลาดส่งออกข้าวหลักของกลุ่มพงษ์ลาภ นอกจากนี้ ยังมีคำสั่งซื้อข้าวแบบ G to G กับคอฟโก้ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจจีน เป็นข้าวขาว 5% เข้ามาอีก 100,000 ตัน ในราคาตันละ 451 เหรียญสหรัฐ (แพ็ก 50 กก.) และราคา 461 เหรียญสหรัฐ (แพ็ก 25 กก.) เมื่อคิดทอนมาเป็นข้าวสารหักค่าสีแปรสภาพแล้วอยู่ที่ตันละ 12,500 บาท ในขณะที่ผู้ส่งออกกลับซื้อข้าว (เพื่อรอส่งมอบคอฟโก้) ในราคาตลาด คือ ตันละ 11,500 บาท หรือมีส่วนต่างราคาตันละ 1,000 บาท ทั้ง ๆ ที่ควรจะซื้อสูงขึ้นไปกว่านี้” แหล่งข่าวกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา ราคาข้าวภายในประเทศมีความผันผวนอย่างรุนแรง จากราคาเริ่มต้นที่ตันละ 12,000 บาท พอมาถึงเดือนกุมภาพันธ์ ราคาข้าวกลับตกลงมาเหลือตันละ 11,400 บาท จากปัญหาโรงสีข้าว “ขาดสภาพคล่อง” ประกอบกับหน่วยงานรัฐบาลยังค้างค่าเช่าคลังในช่วงโครงการรับจำนำข้าว ทำให้โรงสีต้องลดราคาซื้อข้าวเปลือกอยู่ที่ตันละ 7,600-7,700 บาทเท่านั้น

ล่าสุดประชาชาติธุรกิจสอบถามไปยัง นายสมพงษ์ กิติเรียงลาภ ประธานบริษัท พงษ์ลาภ จำกัด ยอมรับว่าการปรับขึ้นของราคาซื้อข้าวสารที่สูงขึ้น เป็นผลมาจากบริษัทกำลังยื่นประมูลขายข้าวสาร 5% กับข้าว 15% ให้กับหน่วยงานจัดซื้อข้าวของอินโดนีเซีย (บุลล็อก) ปริมาณ 150,000 ตัน คาดว่า บุลล็อกจะประกาศผลราคาภายใน 1-2 วันนี้ ซึ่งหากไทยชนะก็จะส่งผลดีกับภาพรวมของราคาข้าวเปลือกนาปรังปี 2561 แต่หากไม่ชนะ ทางบริษัทก็สามารถสต็อกข้าวลอดที่รับซื้อไว้ก่อนหน้านี้ และนำไปปรับปรุงส่งมอบในออร์เดอร์ที่รับไว้ในช่วงปลายปี 2560 ที่ยังมีเหลือทั้งของมาเลเซีย-จีน และเตรียมสต็อกเพื่อรองรับการประมูลข้าวของรัฐบาลประเทศอื่น ๆ ที่จะเปิดประมูลเร็ว ๆ นี้ เช่น ฟิลิปปินส์ อีก 250,000 ตัน

ด้าน ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การที่ผู้ส่งออกปรับขึ้นราคาซื้อข้าวจากตันละ 11,600 เป็น 11,800-12,000 บาท เพราะขณะนี้คอฟโก้ตกลงซื้อข้าว G to G จากรัฐบาลไทยจริง

แต่ยังอยู่ระหว่างการยืนยันราคา โดยข้าวลอตนี้จะต้องส่งมอบภายในเดือนมีนาคม-เมษายนนี้ ถือเป็นข้าวลอตที่ 5 ภายใต้สัญญาซื้อขายข้าวของรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา ลอตที่ 2 ที่เคยตกลงกันไว้ปริมาณ 1 ล้านตัน และส่งมอบไปแล้ว 500,000 ตัน

“แต่หยุดชะงักมาระยะหนึ่ง” อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ราคาข้าวปรับขึ้น “น่าจะเป็นเพียงช่วงสั้น ๆ เท่านั้น” เพราะคำสั่งซื้อจากตลาดอื่นยังมีความไม่แน่นอน เช่น การประมูลของฟิลิปปินส์ 250,000 ตัน ซึ่งเดิมจะมีประมูลเดือนเมษายนนี้ แต่ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจน ขึ้นอยู่กับการเมืองภายในประเทศ ขณะที่เวียดนามจะเริ่มเกี่ยวข้าวในปี 2561/2562 ในเดือนมีนาคมนี้แล้วก็จะทำให้ปริมาณซัพพลายข้าวโลกเพิ่มขึ้น ทั้งภาวะอัตราแลกเปลี่ยนผันผวนมีผลต่อราคาส่งออกข้าว

“แม้ว่าจะมีคำสั่งซื้อข้าวคอปโก้เข้ามา แต่คาดว่าจะยอดส่งออกข้าวในเดือนนี้จะทำได้เพียง 800,000 ตัน ลดลงจากเดือนก่อนที่ส่งออกได้ 960,000 ตันจากคำสั่งซื้อข้าวค่างเก่ามาจากปลายปี 2560 ซึ่งจะทำให้ยอดส่งออกทั้งปีได้ 9.5 ล้านตันตามเป้าหมายเดิมเพราะตลาดข้าวหอมมะลิก็ยังน่าห่วง เนื่องจากราคาข้าวหอมมะลิของไทยยังสูงถึงตันละ 1,200 เหรียญสหรัฐ เสี่ยงจะเสียส่วนแบ่งตลาดข้าวมะลิให้คู่แข่ง” ร.ต.ท.เจริญกล่าว

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ขณะนี้ราคาข้าวเปลือก 5% (ความชื้น 15%) ราคาเฉลี่ยตันละ 7,400-7,600 บาท “ซึ่งเป็นระดับราคาที่ใกล้เคียงกับปีก่อน” แต่มีบางพื้นที่ที่รับซื้อสูงถึง 7,800 บาท โดยแนวโน้มราคาข้าวเปลือก “น่าจะทรงตัว” อยู่ในระดับนี้ไปตลอดช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปรังปี 2561 ที่กำลังทยอยออกสู่ตลาด และจะออกมามากที่สุดช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไป ทางสมาคมคาดการณ์ว่า ปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกนาปรังปี 2561 จะมีปริมาณ 7-8 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งเป็นปริมาณใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาเช่นกัน

“ราคาข้าวเปลือกไม่ได้ปรับขึ้นไปตามราคาข้าวสาร เพราะจำนวนโรงสีในระบบมีเยอะมาก ตลาดข้าวสารเป็นของผู้ซื้อ กล่าวคือ ผู้ส่งออกเป็นผู้กำหนดราคารับซื้อข้าว ขณะที่ความสามารถในการรับซื้อของโรงสีแต่ละโรงก็ไม่เท่ากันอีก ขึ้นกับสภาพคล่องของแต่ละราย” นายเกรียงศักดิ์กล่าว

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

พาณิชย์ ยันระบายข้าวในสต็อกรัฐไม่กระทบผลผลิต-ราคาข้าวฤดูกาลใหม่

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ มั่นใจการระบายข้าวในสต็อกของรัฐที่เหลืออยู่อีกเพียงประมาณ 2 ล้านตัน จะไม่ส่งกระทบต่อผลผลิตข้าวนาปรังฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2561 ที่กำลังจะทยอยออกสู่ตลาด และราคาที่เกษตรกรชาวนาจะได้รับ เนื่องจากข้าวคงเหลือในสต็อกของรัฐที่รอการระบายขณะนี้เกือบทั้งหมดเป็นข้าวที่จะระบายเข้าสู่อุตสาหกรรม ไม่ใช่ข้าวสำหรับการบริโภค โดยภาครัฐได้กำหนดช่องทางการระบายเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ชัดเจน ไม่ใช่อุปทานส่วนเกินที่จะส่งผลกระทบต่อกลไกตลาดและราคาข้าวปกติ

“ข้อกังวลว่าจะมีการรั่วไหลของข้าวเข้าสู่ตลาดปกติก็ขอให้สบายใจได้ว่า อคส.และ อ.ต.ก.มีกลไกในการกำกับดูแลและติดตามผู้ซื้อให้นำข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมโดยเคร่งครัด ไม่กลับเข้าสู่วงจรข้าวบริโภคแน่นอน” นายอดุลย์ กล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นเดือน มี.ค.61 รัฐบาลไทยสามารถตกลงราคาสำหรับการนำเข้าข้าววงดที่ 5 ปริมาณ 1 แสนตัน กับ COFCO Corporation รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้สัญญาแบบ G to G โดยกำหนดส่งมอบในเดือน มี.ค.-เม.ย.61 ซึ่งไทยจะเร่งเจรจาให้รัฐบาลจีนนำเข้าข้าวที่เหลือให้ครบ 1 ล้านตันตามสัญญาดังกล่าวโดยเร็ว

นอกจากนี้รัฐบาลสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (NFA Council) ได้ประกาศว่าจะนำเข้าข้าว 250,000 ตัน โดยการเปิดประมูลแบบ G to P และจะนำเข้าให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย.61 ซึ่งคาดว่า NFA จะประกาศเปิดประมูลอย่างเป็นทางการภายในเดือน มี.ค.นี้ ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อสถานการณ์ข้าวนาปรังปีการผลิต 2561 ของไทย เพราะจะมีตลาดมารองรับผลผลิตข้าว และคาดว่าจะช่วยให้ราคาข้าวขาวที่เกษตรกรจะได้รับไม่ต่ำกว่า 8,000 บาท/ตันข้าวเปลือก

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ผลจากความพยายามของรัฐบาล โดยคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ในการระบายข้าวค้างสต็อกจำนวนมหาศาลมาตั้งแต่เดือน พ.ค.57 จนถึงปัจจุบัน เป็นปริมาณกว่า 14.84 ล้านตัน เพื่อลดอุปทานข้าวส่วนเกินที่เป็นอุปสรรคและบิดเบือนระบบกลไกตลาดการค้าข้าวไทยมาตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมา ได้ทำให้ระบบการค้าข้าวไทยค่อยๆ กลับคืนเข้าสู่ภาวะปกติและมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆ ตามกลไกตลาด และขอให้เกษตรกรชาวนาและผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการค้าข้าวไม่ต้องวิตกกังวลและมั่นใจได้ว่าข้าวที่เหลืออยู่ในสต็อกของรัฐปัจจุบันจะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาข้าวที่เกษตรกรจะได้รับจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวฤดูกาลผลิตใหม่แต่อย่างใด

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สินเชื่อชะลอขายข้าวต่ำเป้า ธกส.แจงราคาดี เกษตรกรเมินใช้เงินกู้

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดเผยถึงโครงการสินเชื่อชะลอขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2560/2561 ยอดล่าสุดว่ามีเกษตรกรเข้าโครงการ 2.02 แสนราย คิดเป็นปริมาณข้าวเปลือกกว่า 1.24 ล้านตัน คิดเป็นวงเงินที่ปล่อยสินเชื่อ 1.29 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับปีก่อนถือว่าปรับตัวลดเล็กน้อย โดยในปีการผลิต 2559/2560 มีเกษตรกรเข้าโครงการ 2.62 แสนราย คิดเป็นปริมาณข้าวเปลือกกว่า 1.58 ล้านตัน คิดเป็นวงเงินที่ปล่อยสินเชื่อ 1.45 หมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ดี ต้องรอเกษตรกรที่จะเข้ามาทำสัญญาในพื้นที่ภาคใต้ด้วย เพราะยังทำสัญญาถึงวันที่ 31 ก.ค. 2561 แต่ในส่วนของภาคกลางและอีสานได้ปิดโครงการไปแล้วเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2561 ซึ่งกำหนดเงื่อนไขให้เกษตรกรที่เข้าโครงการต้องชำระสินเชื่อคืนภายใน 5 เดือน นับจากเดือนที่รับเงินกู้แยกเป็นวงเงินกู้เกษตรกรไม่เกิน 3 แสนบาท/ราย สหกรณ์ไม่เกิน 300 ล้านบาท/ราย กลุ่มเกษตรกรไม่เกิน 20 ล้านบาท/ราย วิสาหกิจชุมชนไม่เกิน 5 ล้านบาท/ราย

"ถือว่าผู้ที่เข้าโครงการและปริมาณข้าวเปลือกน้อยกว่าเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากราคาข้าวเปลือกปีนี้มีความสูงขึ้นไป ส่งผลให้เกษตรกรไม่จำเป็นต้องนำข้าวเปลือกมาเข้าโครงการ เพื่อรอราคาปรับตัวสูงขึ้น" นายอภิรมย์ กล่าว

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้ ธ.ก.ส.ได้เสนอขอมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายมีปริมาณข้าวเปลือกเป้าหมายถึง 2 ล้านตัน คิดเป็นวงเงินสินเชื่อ 2.1 หมื่นล้านบาท กำหนดเงื่อนไขข้าวที่เข้าโครงการต้องมีความชื้นไม่เกิน 15% สิ่งเจือปนไม่เกิน 2% กำหนดวงเงินสินเชื่อต่อตันไม่เกิน 90% ของราคาตลาดคือ ข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียวตันละ 1.08 หมื่นบาท ข้าวเจ้าตันละ 7,200 บาท และข้าวปทุมธานีตันละ 8,500 บาท

นอกจากนี้ เกษตรกรจะได้รับค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวตันละ 1,500 บาท โดยจ่ายพร้อมสินเชื่อก่อนตันละ 1,000 บาท และจ่ายภายหลังนำเงินมาชำระหนี้อีกตันละ 500 บาท คิดเป็นวงเงินที่ต้องจ่ายเพื่อ

ช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวอีก 4.72 หมื่นล้านบาท ซึ่งล่าสุดได้ออนเงินให้เกษตรกรไปแล้วกว่า 3.59 ล้านบาท เป็นเงินกว่า 3.43 หมื่นล้านบาท

นายอภิรมย์ กล่าวว่า เกษตรกรที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีทั้งประเทศอยู่ที่ 4.5 ล้านราย โดยแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 2 จำนวน 3.7 ล้านราย ซึ่งใน จ. นครปฐม มีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 97,912 คน

ทั้งนี้ผู้มีแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านระบบ ธ.ก.ส. แล้ว 3,788 คน โดย ธ.ก.ส.จะเน้นพัฒนาผู้มีรายได้น้อยตามอาชีพเดิมเป็นหลักก่อน คือ การทำการเกษตร โดยจะสนับสนุนการรวมกลุ่มแปรรูปผลผลิตและส่งต่อวัตถุดิบให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่ และ ธ.ก.ส.จะเข้าสนับสนุนมาตรการทางด้านสินเชื่อ โดยไม่ต้องมีประกันส่วนการพัฒนาอาชีพเสริม เช่น ทำธุรกิจ เฟรนไชน์ การฝึกฝีมือช่าง จะต้องมีการคัดกรองโดย AO หรือ ผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการอีกครั้ง และ จะให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาร่วมพัฒนาอาชีพตั้งแต่เดือน มี.ค.นี้ เป็นต้นไป

ที่มา โพสต์ทูเดย์

มกอช. ดันแบรนด์ “ข้าวสาร Q” รุกตลาดพรีเมียม

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช.ได้บูรณาการร่วมกับกรมการข้าวกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตรและจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินโครงการพัฒนาต้นแบบการผลิตข้าว Q นำร่องในพื้นที่อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ มุ่งพัฒนายกระดับการผลิตข้าวที่ได้มาตรฐานอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยส่งเสริมและผลักดันแหล่งปลูกข้าวให้ได้รับรองมาตรฐานจีเอพี(GAP)โรงสีข้าวได้รับมาตรฐานจีเอ็มพี(GMP) และผลิตภัณฑ์ข้าวสารต้องผ่านการตรวจสอบรับรองคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาขยายผลไปสู่พื้นที่อื่น อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ร้อยเอ็ดและจังหวัดพัทลุง เป็นต้น

เบื้องต้นได้พัฒนาต้นแบบการผลิตข้าว Q ให้กับสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษณ์ จำกัด สมาชิก จำนวน 36 ราย รวมพื้นที่ 507 ไร่ ดำเนินการผลิตข้าวเปลือกภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนแสนสุข แปลงใหญ่กลุ่มปรีอคัน1 ปรีอคัน2 กันทรารมย์ บ้านค้อปอ1 และบ้านค้อปอ2 ซึ่งได้ยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิเข้าสู่มาตรฐาน GAP (มกษ.4400-2552) ขณะเดียวกันยังได้ผลักดันโรงสีของสหกรณ์ฯให้ได้รับรองมาตรฐาน GMP ของโคเด็กซ์ (Codex) เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวสาร Q ทั้งระบบครบวงจร รวมถึงการบริหารจัดการเชื่อมโยงข้าวเปลือกอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

"มกอช.ได้เต็มเต็มองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่โรงสีของสหกรณ์ฯและสมาชิก ให้มีความเข้าใจในหลักการและแนวทางผลิตข้าวสาร Q ตามหลักเกณฑ์การรับรองผลิตภัณฑ์ (product certification) ของสินค้าข้าว รวมถึงระบบการผลิต GMP สำหรับโรงสีเพื่อการผลิตข้าวสาร Q และคุณภาพและมาตรฐานข้าวหอมมะลิ ทั้งยังฝึกอบรมการตรวจสอบคุณภาพข้าวทางเคมีและกายภาพ และระบบการผลิตข้าวเปลือก GAP

นอกจากนั้น ยังได้บูรณาการวางแผนการเกี่ยวข้าวและบริหารจัดการเกี่ยวข้าวให้กลุ่มเกษตรกรในโครงการฯ พร้อมแนะนำวิถีลดความชื้นอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้ข้าวเปลือกคุณภาพสอดคล้องตามมาตรฐาน และได้ประสานผู้ตรวจประเมินจากกรมการข้าวให้ตรวจประเมินและรับรองข้าวสาร Q ของกลุ่มฯดังกล่าวด้วย ซึ่งในปีแรกนี้ได้ผลผลิตข้าวสาร Q รวมกว่า 12 ตัน" เลขาธิการ มกอช. กล่าว

เวียดนามจะส่งออกข้าวได้ถึง 6.5 ล้านตัน และเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าการส่งออกให้สูงขึ้นเวียดนามจะส่งออกข้าวคุณภาพสูงในสัดส่วนที่มากขึ้น ขณะที่ข้าวธรรมดาจะลดสัดส่วนลงเหลือไม่ถึง 20% ซึ่งการส่งออกข้าวคุณภาพข้าวดีขึ้นจะทำให้มูลค่าการส่งออกข้าวของเวียดนามสูงขึ้น ทั้งนี้เป็นผลจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวของเวียดนาม

ขณะเดียวกันในช่วงสองปีที่ผ่านมาวิสาหกิจในท้องถิ่นจำนวนมากมีส่วนร่วมในตลาดส่งออกข้าวมากขึ้น ทั้งนี้ยังมีการลงทุนในอุตสาหกรรมการแปรรูปข้าวเพิ่มมากขึ้น แต่สัดส่วนของข้าวที่ผ่านการแปรรูปยังอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งการปรับปรุงคุณภาพข้าวชี้ให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของการพัฒนาแบรนด์ข้าวของเวียดนาม

กระทรวงเกษตรฯ คาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวในฤดูการผลิตฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ (winter-spring crop) ปีการผลิต 2017/18 ที่กำลังเก็บเกี่ยวอยู่ทางภาคใต้ของประเทศจะมีประมาณ 11.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 1 ล้านตัน เนื่องจากมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นประกอบกับผลผลิตต่อพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว โดยชนิดข้าวที่มีการเพาะปลูกประกอบด้วยข้าวหอม ข้าวชนิดพิเศษ และข้าวคุณภาพสูงคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 62% ของพื้นที่เพาะปลูก ขณะที่ข้าวเหนียวมีสัดส่วนประมาณ 9.8% ส่วนที่เหลือเป็นข้าวชนิดอื่นๆ

ทางด้านกรมพืชผลเกษตร ระบุว่า ในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่สำคัญของประเทศจะมีการเร่งรัดการปรับโครงสร้างการเพาะปลูกพืชในฤดูการผลิตฤดูร้อน-ฤดูใบไม้ร่วง (Summer-Autumn crop) ภายในปีหน้า โดยใช้แนวทางทางด้านเทคโนโลยีการผลิต โดยประมาณการว่าจะมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 10.875 ล้านไร่ และมีผลผลิตประมาณ 9.77 ล้านตัน

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ Oryza.com และ Riceonline.com

กัมพูชา

สำนักงานบริการด้านการส่งออกข้าวของกัมพูชา (Secretariat of One Window Service for Rice Export Formality; SOWS-REF) รายงานปริมาณส่งออกข้าวในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีปริมาณ 47,809 ตัน ลดลง 23.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 62,623 ตัน ในเดือนมกราคม 2560 และลดลง 21.3% เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่มีการส่งออกจำนวน 60,731 ตัน โดยในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2561 (มกราคม-กุมภาพันธ์) กัมพูชาส่งออกข้าวรวม 110,432 ตัน เพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 109,551 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560

ทั้งนี้ ในช่วง 2 เดือนแรกกัมพูชาส่งออกข้าวหอมเกรด Premium (Premium Fragrant Rice) เช่น Phka Rumduol/ Malis จำนวน 63,701 ตัน ข้าวหอมชนิดอื่นๆ (Fragrant Rice) จำนวน 27,003 ตัน ข้าวขาวเมล็ดยาว (Long Grain White Rice) จำนวน 15,064 ตัน และข้าวหนึ่งเมล็ดยาว (Long Grain Parboiled Rice) จำนวน 4,664 ตัน โดยในปี 2017 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าวหอมเกรด Premium จำนวน 224,552 ตัน ข้าวหอมชนิดอื่นๆจำนวน 169,475 ตัน ข้าวขาวจำนวน 156,654 ตัน และข้าวหนึ่งเมล็ดจำนวน 84,998 ตัน

ในช่วง 2 เดือนแรก กัมพูชาส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนมากเป็นอันดับ 1 จำนวนประมาณ 29,501 ตัน ตามด้วยประเทศฝรั่งเศส 14,743 ตัน มาเลเซีย 9,279 ตัน เนเธอร์แลนด์ 5,419 ตัน โปแลนด์ 4,934 ตัน สหราชอาณาจักร 3,381 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปี 2560 กัมพูชาส่งออกข้าวปริมาณรวม 635,679 ตัน เพิ่มขึ้น 17.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 542,144 ตัน ในปี 2559 ซึ่งถือเป็นสถิติส่งออกข้าวสูงสุดของกัมพูชา โดยส่งไปยังประเทศจีนมากเป็นอันดับหนึ่งที่มีปริมาณ 199,857 ตัน เพิ่มขึ้น 56.8% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณ 127,460 ตัน อันดับที่ 2 คือฝรั่งเศส

ปริมาณ 77,363 ตัน ลดลง 1.2% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณ 78,329 ตัน อันดับที่ 3 คือโปแลนด์ ปริมาณ 44,023 ตัน ลดลง 31.2% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณ 64,035 ตัน อันดับที่ 4 คือมาเลเซีย ปริมาณ 38,360 ตัน ลดลง 1.3% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณ 38,877 ตัน อันดับที่ 5 คือเนเธอร์แลนด์ ปริมาณ 27,175 ตัน ลดลง 5.3% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณ 28,690 ตัน อันดับที่ 6 คือสหราชอาณาจักร ปริมาณ 26,775 ตัน เพิ่มขึ้น 51.5% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณ 17,673 ตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

เมียนมาร์

สหพันธ์ข้าวเมียนมาร์ (the Myanmar Rice Federation; MRF) คาดว่าภายในปีงบประมาณ 2020-21 จะสามารถส่งออกข้าวได้ถึง 4 ล้านตัน สร้างรายได้เข้าประมาณประมาณ 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยในช่วง 11 เดือนแรก (เมษายน-กุมภาพันธ์) ของปีงบประมาณ 2017/18 (เมษายน-มีนาคม) เมียนมาร์ส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 3 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นสถิติส่งออกที่สูงที่สุดในรอบเกือบ 70 ปี ส่วนในปีงบประมาณ 2017/18 คาดว่าจะส่งออกได้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณปัจจุบัน แต่คาดว่ามูลค่าส่งออกจะเพิ่มขึ้นเป็น 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากมีการปรับปรุงคุณภาพข้าวที่ส่งออกมากขึ้นทำให้มีราคาสูงขึ้น และในปีงบประมาณ 2019/20 คาดว่าจะส่งออกเพิ่มเป็นประมาณ 3.5 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

ขณะเดียวกันสหพันธ์ข้าวเมียนมาร์ได้ระบุว่า รัฐบาลได้กำหนดราคาขั้นต่ำของข้าวเปลือก (the floor price for paddy) สำหรับปี 2018 ไว้ที่ 500,000 จ๊าดต่อ 100 baskets (1 baskets เท่ากับประมาณ 20.89 กิโลกรัม) หรือประมาณ 181 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เพื่อเป็นการรับประกันว่าเกษตรกรจะไม่ขาดทุนจากการขายข้าว โดยที่สมาชิกของสหพันธ์ข้าวเมียนมาร์ทั้งโรงสีข้าว ผู้ค้าข้าว นายหน้า และบริษัทเอกชนจะรับซื้อข้าวในราคาที่ไม่ต่ำกว่าที่รัฐบาลกำหนดไว้ ซึ่งราคาขั้นต่ำนี้จะครอบคลุมข้าวทุกสายพันธุ์ แต่ไม่รวมข้าวคุณภาพสูง เช่น Paw San Hmwe และ Ae-Ma-Hta ซึ่งราคาจะสูงกว่าที่ประมาณ 700,000-1,000,000 จ๊าดต่อ 100 baskets หรือประมาณ 253-361 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน

ทั้งนี้ ในอนาคตสหพันธ์ข้าวเมียนมาร์จะมีการปรับราคาพื้นฐานของข้าวเปลือกโดยจะมีการทบทวนเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตและผลกำไร รวมทั้งภาวะราคาข้าวในตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศด้วย

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Authority; PSA) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 มีจำนวนประมาณ 1.796 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับบริโภค 53 วัน (คำนวณจากความต้องการบริโภควันละประมาณ 34,173 ตัน) น้อยกว่าระดับที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 90 วัน โดยปริมาณสต็อกข้าวลดลง 21.57% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.290 ล้านตันในเดือนมกราคม 2561 ที่ผ่านมา และลดลง 21.80% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.296 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 0.061 ล้านตัน ลดลงประมาณ 86.80% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.465 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วน 3.42% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคเพียง 2 วัน) ซึ่งเป็นข้าวที่นำเข้าประมาณ 87.95% ของปริมาณทั้งหมด โดยสต็อกข้าวของ NFA ลดลงจากเดือนมกราคม 2561 ที่ผ่านมาประมาณ

42.54% ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 0.646 ล้านตัน ลดลงประมาณ 5.74% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.686 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วน 36.0% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 19 วัน) และลดลงจากเดือนมกราคม 2561 ที่ผ่านมาประมาณ 24.58% ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 1.088 ล้านตัน ลดลง 5.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.145 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วน 60.58% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 32 วัน) และลดลงจากเดือนมกราคม 2561 ที่ผ่านมาประมาณ 17.93%

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถระบายข้าวได้ประมาณ 11,850 ตัน (จากที่นำมาประมูลทั้งหมด 159,012 ตัน) ซึ่งเป็นข้าวจากฤดูการผลิตปี 2013 โดยราคาเฉลี่ยที่ขายได้อยู่ที่ประมาณ 2,000 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 315.51 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่วนการประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติไม่สามารถขายข้าวได้ แม้จะนำข้าวจำนวน 503,111 ตันออกมาประมูลก็ตาม

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่า ในเดือนมกราคม 2561 ที่ผ่านมา ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 28,800 ตัน ลดลง 10% เมื่อเทียบกับปริมาณ 32,000 ตัน ในปี 2560 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 18,200 ตัน ลดลง 14.2% เมื่อเทียบกับ 21,200 ตัน ในปี 2560 (ประกอบด้วยข้าวขาว 500 ตัน ข้าวหอม 16,600 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 1,100 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 63.2% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (ลดลง 4.5% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 66.2%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งฮ่องกงนำเข้าประมาณ 5,200 ตัน ลดลง 16.4% เมื่อเทียบกับ 6,700 ตัน ในปี 2560 (ประกอบด้วยข้าวหอม 4,900 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 700 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 19.5%) จีนประมาณ 1,200 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 4.2%) กัมพูชาประมาณ 2,100 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 7.3% โดยฮ่องกงนำเข้าข้าวจากกัมพูชาทั้งปริมาณ และสัดส่วนเพิ่มขึ้น 62% และ 78% ตามลำดับ) ออสเตรเลียประมาณ 500 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.7%) และประเทศอื่นๆ 500 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.7%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นนั้น ในเดือนมกราคม 2561 มีปริมาณ 1,674 ตัน เพิ่มขึ้น 32.54% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,263 ตัน ในปี 2559 โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 1,473 ตัน สหรัฐฯจำนวน 54 ตัน แคนาดา 19 ตัน จีน 110 ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนมกราคม 2561 รวม 12,500 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock) จำนวน 14,100 ตัน ทั้งนี้ในปี 2017 ที่ผ่านมา อัตราการบริโภคข้าวเฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ที่ประมาณ 42 กิโลกรัม ลดลง 2.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 43 กิโลกรัม ในปี 2016 และลดลงประมาณ 12.5% เมื่อเทียบกับ 48 กิโลกรัมในปี 2007

ทางด้านราคาข้าวเฉลี่ยที่ฮ่องกงนำเข้าจากประเทศต่างๆนั้น (Average Rice Import CIF (Cost Insurance Freight) Prices) ในเดือนมกราคม 2561 ที่ผ่านมา ราคานำเข้าข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่

7.12 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นประมาณ 7.9% เมื่อเทียบกับ 6.60 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ส่วนราคานำเข้าข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 4.81 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงประมาณ 0.4% เมื่อเทียบกับ 4.83 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

ด้านราคาขายปลีกเฉลี่ย (Average Retail Prices) ในเดือนมกราคม 2561 ที่ผ่านมา ราคาขายข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 10.96 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงประมาณ 0.3% เมื่อเทียบกับ 10.93 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ส่วนราคาขายข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 7.34 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงประมาณ 4.6% เมื่อเทียบกับ 7.69 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในปี 2560 ที่ผ่านมา ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 313,500 ตัน ลดลง 0.3% เมื่อเทียบกับปริมาณ 314,600 ตัน ในปี 2559 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 206,500 ตัน เพิ่มขึ้น 10.1% เมื่อเทียบกับ 187,500 ตัน ในปี 2559 (ประกอบด้วยข้าวขาว 7,600 ตัน ข้าวหอม 186,300 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 12,600 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 65.9% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 10.6% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาด ในปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 59.6%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งฮ่องกงนำเข้าประมาณ 49,900 ตัน ลดลง 42.4% เมื่อเทียบกับ 86,700 ตัน ในปี 2559 (ประกอบด้วยข้าวหอม 45,100 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 4,800 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 15.9%) จีนประมาณ 13,700 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 4.4%) กัมพูชาประมาณ 13,600 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 4.3% โดยฮ่องกงนำเข้าข้าวจากกัมพูชาทั้งปริมาณ และสัดส่วนเพิ่มขึ้น 177.6% และ 168.8% ตามลำดับ) ออสเตรเลียประมาณ 6,300 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.0%) และประเทศอื่นๆ 5,700 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.8%)

ที่มา Trade and Industry Department

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น (Ministry of Agriculture, Forests and Fisheries; MAFF) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA (ordinary international tender) ครั้งที่ 12 ของปีงบประมาณ 2017/18 (เมษายน-มีนาคม) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 โดยซื้อข้าวประมาณ 38,000 ตัน ประกอบด้วยข้าวเมล็ดกลาง (milled medium grain rice) จากสหรัฐจำนวน 13,000 ตัน และจากออสเตรเลียจำนวน 12,000 ตัน และข้าวเมล็ดยาว (long grain grinding rice) จากไทยรวม 13,000 ตัน โดยมีกำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน ถึงวันที่ 20 สิงหาคมนี้ สำหรับราคาเฉลี่ยของการประมูลครั้งนี้อยู่ที่ประมาณ 82,566 เยนต่อตันหรือประมาณ 755.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งเป็นราคายังไม่รวมภาษี แต่ถ้าเป็นราคาที่รวมภาษีแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 89,171 เยนต่อตันหรือประมาณ 816 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา Oryza.com และ Riceonline.com

อินเดีย

ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางภาวะความต้องการข้าวจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากประเทศในแถบแอฟริกา ขณะที่อุปทานข้าวในประเทศมีปริมาณจำกัด โดยราคาข้าวหนึ่ง 5% เพิ่มขึ้น 3 เหรียญสหรัฐ มาอยู่ที่ 422-426 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากระดับ 419-423 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ทางการคาดว่าจะมีความต้องการข้าวจากบังคลาเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ที่มา Oryza.com และ Riceonline.com

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2560-6 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 657,722 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 11.36% เมื่อเทียบกับจำนวน 590,638 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 73,353 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 59.64% เมื่อเทียบกับจำนวน 45,949 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 584,369 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.28% เมื่อเทียบกับจำนวน 544,689 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 6 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 14,987 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-6 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าว ประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 141,331 ตัน ฝรั่งเศส 105,561 ตัน เนเธอร์แลนด์ 74,868 ตัน เยอรมนี 60,928 ตัน เบลเยียม 48,135 ตัน อิตาลี 46,691 ตัน โปแลนด์ 42,212 ตัน โปรตุเกส 28,658 ตัน สเปน 30,116 ตัน สาธารณรัฐเชค 22,419 ตัน สวีเดน 15,359 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-6 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา มีการส่งออก 183,190 ตัน เพิ่มขึ้น 38.37% เมื่อเทียบกับจำนวน 132,389 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 164,654 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 50.45% เมื่อเทียบกับจำนวน 109,436 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 18,536 ตัน ลดลงประมาณ 19.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 22,953 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 6 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 12,366 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-6 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ประเทศต่างๆที่ส่งออกข้าว ประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 79,363 ตัน กรีซ 35,665 ตัน สเปน 24,193 ตัน โปรตุเกส 17,412 ตัน บัลแกเรีย 10,879 ตัน โรมานี 8,664 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) สหภาพยุโรป (EU) นำเข้าข้าวจำนวน 1,145,247 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,237,597 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 93,667 ตัน ลดลง 6.5% เมื่อเทียบกับ 100,195 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,051,580 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,137,402 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 สหราชอาณาจักรนำเข้า 248,750 ตัน ฝรั่งเศส 184,561 ตัน เนเธอร์แลนด์ 139,741 ตัน อิตาลี 92,751 ตัน โปแลนด์ 89,601 ตัน เยอรมนี 84,005 ตัน โปรตุเกส 68,864 ตัน เบลเยียม 49,292 ตัน สเปน 47,674 ตัน สาธารณรัฐเชค 33,981 ตัน สวีเดน 28,096 ตัน เป็นต้น

ด้านการส่งออกในปีการผลิต 2016/17 ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 มีการส่งออก 281,987 ตัน เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับ 233,069 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 239,555 ตัน เพิ่มขึ้น 21.6% เมื่อเทียบกับ 197,007 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 42,432 ตัน เพิ่มขึ้น 17.70% เมื่อเทียบกับ 36,062 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดโดยส่งออก 128,341 ตัน กรีซ 52,221 ตัน สเปน 34,335 ตัน โปรตุเกส 29,047 ตัน บัลแกเรีย 18,106 ตัน สหราชอาณาจักร 5,401 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

สหรัฐอเมริก

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนมีนาคม 2561 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2560/61 (2017/18) ในเบื้องต้นจะมีจำนวน 486.3 ล้านตันข้าวสาร ใกล้เคียงกับจำนวน 486.2 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2559/60 (2016/17) โดยคาดว่าในปี 2560/61 ประเทศจีนจะมีผลผลิต 146 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 145.0 ล้านตันข้าวสารในปี 2559/60 ประเทศอินเดียคาดว่าจะมีผลผลิต 110.0 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับปี 2559/60 ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้น เช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน กัมพูชา เป็นต้น ส่วนประเทศไทยคาดว่าในปี 2560/61 จะมีผลผลิต 20.4 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 6.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 19.2 ล้านตันในปี 2559/60 ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลง เช่น บังคลาเทศ บราซิล ญี่ปุ่น สหรัฐฯ อียิปต์ เกาหลีใต้ เป็นต้น

ทางการการบริโภคข้าว คาดว่าในปี 2560/61 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 480.5 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 481.6 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2560/61 โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 142.7 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 97.6 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 37.4 ล้านตันข้าวสาร บังคลาเทศ 35.0 ล้านตันข้าวสาร เวียดนาม 22.1 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 12.9 ล้านตันข้าวสาร เมียนมาร์ 10.0 ล้านตันข้าวสาร และไทย 11.5 ล้านตันข้าวสาร เป็นต้น ขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2560/61 คาดว่าจะอยู่ที่ 143.1 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 4.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 137.3 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2559/60 โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีสต็อกข้าวประมาณ 94.0 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 20.0 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 3.6 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 2.4 ล้านตันข้าวสาร ญี่ปุ่น 2.2 ล้านตันข้าวสาร บังคลาเทศ 1.8 ล้านตันข้าวสาร สหรัฐฯ 0.9 ล้านตันข้าวสาร โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าจะสต็อกปลายปี 2560/61 จะลดลงเหลือประมาณ 3.2 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 24.8% จากคาดการณ์ในปี 2559/60 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 4.2 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2561 จะมีปริมาณ 47.9 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 0.2% เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีการค้าข้าวประมาณ 47.7 ล้านตันข้าวสาร โดยคาดว่าประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 5.5 ล้านตัน เท่ากับที่คาดว่าจะนำเข้าในปี 2560 ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 2.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับ 2.5 ล้านตัน ที่คาดว่าจะนำเข้าในปี 2560 บังคลาเทศคาดว่าจะนำเข้า 1.6 ล้านตัน ลดลง 27.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.2 ล้านตัน ที่คาดว่าจะมีการนำเข้าในปี 2560 ในขณะที่ไต้หวันคาดว่าจะนำเข้า 1.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 11.1% เมื่อเทียบกับ 1.4 ล้านตัน ที่คาดว่าจะนำเข้าในปี 2560 ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 18.2% เมื่อเทียบกับ 1.1 ล้านตัน ที่คาดว่าจะนำเข้าในปี 2560 ในขณะที่ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้า 1.5 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะนำเข้า 1.3 ล้านตัน อิรักคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.1 ล้านตัน เซเนกัลคาดว่าจะนำเข้า 1.1 ล้านตัน แอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้า 1 ล้านตัน มาเลเซียและเม็กซิโกคาดว่าจะนำเข้า 0.9 ล้านตัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กินี อินโดนีเซีย และสหรัฐฯคาดว่าจะนำเข้า 0.8 ล้านตัน เป็นต้น สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2561 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ประมาณ 10.2 ล้านตัน ลดลง 12.2% เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ส่งออกได้ประมาณ 11.6 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2561 จะส่งออกได้ 13 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 12.3 ล้านตันที่ส่งออกได้ในปี 2560 ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 6.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.3% จากที่ส่งออกได้ในปี 2560 ที่ 6.5 ล้านตัน ปากีสถานคาดว่าจะส่งออกได้ 3.8 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.3 ล้านตัน เมียนมาร์คาดว่าจะส่งออก 3.3 ล้านตัน กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 1.3 ล้านตัน จีนคาดว่าจะ

ส่งออก 1.6 ล้านตัน อูรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.8 ล้านตัน บราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.7 ล้านตัน ปารากวัยและกายอาน่าคาดว่าจะส่งออก 0.5 ล้านตัน และอาร์เจนติน่าคาดว่าจะส่งออก 0.4 ล้านตัน เป็นต้น
ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)

บราซิล

สถาบันข้าว Rio Grande do Sul (the Rice Institute of Rio Grande do Sul; IRGA) รายงานว่า ในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ บราซิลส่งออกข้าวประมาณ 324,873 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 149% เมื่อเทียบกับจำนวน 130,396 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในเดือนกุมภาพันธ์บราซิลส่งออกข้าวประมาณ 163,549 ตัน เพิ่มขึ้น 220% เพื่อเทียบกับจำนวน 51,106 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในช่วง 2 เดือนแรก ประกอบด้วย เวเนซุเอล่าที่นำเข้าประมาณ 102,313 ตัน คิวบา 42,647 ตัน เซเนกัล 41,075 ตัน นิการากัว 27,500 ตัน แคมเบีย 24,381 ตัน และประเทศอื่นๆอีกประมาณ 86,957 ตัน

ในปี 2017 ที่ผ่านมา บราซิลส่งออกข้าวประมาณ 870,268 ตัน ลดลงประมาณ 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 935,085 ตัน ในปี 2016

ทางด้านการนำเข้านั้น ในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ บราซิลนำเข้าข้าวประมาณ 115,470 ตัน โดยในเดือนกุมภาพันธ์มีการนำเข้าประมาณ 38,283 ตัน ลดลงประมาณ 50% เมื่อเทียบกับจำนวน 77,187 ตัน ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยบราซิลนำเข้าข้าวจากประเทศปารากวัยประมาณ 73,517 ตัน ในช่วง 2 เดือนแรก อาร์เจนติน่า 22,073 ตัน อูรุกวัย 14,513 ตัน ซูรินาม 3,750 ตัน อิตาลี 965 ตัน กายอานา 487 ตัน ไทย 50 ตัน ปากีสถาน 42 ตัน และประเทศอื่นๆ 73 ตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

